



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
29 พฤศจิกายน 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



กัญชา

พ.ร.บ.กัญชา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผจก., ไทยโพสต์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ข่าวสด, มติชน, ผจก.)

- นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เผย พ.ร.บ.กัญชาที่กำลังจะเข้าสู่การพิจารณาของสภา ในวาระ 2 และ 3 คาดว่าจะทันในสมัยประชุมนี้ เพราะมีเวลาไปจนถึง มี.ค.66 ซึ่งร่าง พ.ร.บ.ยังไม่ไกลเป็นลำดับถัดจากกฎหมายขนส่งทางราง ส่วนการเลื่อนเข้ามาพิจารณาก่อน สามารถทำได้ แต่ต้องขอล่วงหน้าก่อน 1 สัปดาห์

กัญชาคาเฟ่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. เผยการเปิดให้สูบกัญชาไม่ว่าจะเป็นบริเวณใด ไม่ใช่เจตนาารมณ์ของ สร. หากแพทย์แผนไทยไปนั่งมวนบุหรี่สูบจะถูกยึดใบอนุญาต เพราะไม่ได้ทำหน้าที่ที่ควรคือการรักษา ที่ผ่านมามีข้อโหว่เรื่องการสูบบุหรี่ การนำกัญชาไปแปรสภาพเป็นสินค้าจำหน่ายต้องขออนุญาตชัดเจน มีแค่คนพยายามขุดให้เจอข้อโหว่ ทั้งนี้ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ จะหารือแนวทางกับตำรวจควบคุมไม่ให้กระทำผิดกฎหมาย

- นายสง่า เรืองวัฒนกุล นายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจถนนข้าวสาร กล่าวว่า ถนนข้าวสารมีการจัดพื้นที่เฉพาะ เรียกว่า แพลนโทเปีย ในโซนมีร้านจำหน่ายสินค้าจากกัญชา กัญชง แต่ด้วยตามประกาศ สร. ไม่สามารถให้ใช้กัญชาในร้านที่ขายได้ จึงได้จัดเป็นห้องชิการ์บาร์ไวโนแพลนโทเปีย ลูกค้าไปใช้บริการเหมือนห้องสูบบุหรี่ทั่วไป เพื่อไม่ให้กลิ่นและควันรบกวนคนอื่นในที่สาธารณะ เชื่อว่าภาครัฐควรเห็นด้วยที่ให้มีพื้นที่สำหรับสันตนาการ ในฐานะนายกสมาคมฯ จะต้องหารือกับร้านอื่น ๆ แต่จริงๆ กฎหมายก็ยังไม่ชัดเจนในมุมมองของการตีความ

- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่า กทม.ฯ เผย ได้มอบหมายให้ พล.ต.อ.อดิศักดิ์ รามจิตสุขศรี ที่ปรึกษาผู้ว่าฯ กทม. และสำนักอนามัย ไปดูเรื่องการดำเนินการตามกฎหมายแม่ นอกจากนี้ ยังมีความกังวลของผู้สูบกัญชาว่าจะมีผลต่อการขับขี่ยานพาหนะ หรือตรวจปริมาณในเลือด ให้สำนักอนามัยไปศึกษาเพิ่มเติม

ตรวจปริมาณกัญชาในพลาสมาและปัสสาวะผู้ป่วย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (กท.ธุรกิจ, ไทยโพสต์, ผจก.)

- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ได้พัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจปริมาณกัญชาในพลาสมาและปัสสาวะของผู้ป่วยที่ได้รับกัญชา เพื่อเป็นข้อมูลให้แพทย์สามารถสั่งจ่ายปริมาณกัญชาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย โดยมีอัตราค่าตรวจวิเคราะห์ 1,400 บาท/ตัวอย่าง ระยะเวลาในการตรวจ 1-3 วันทำการ รพ./สถานพยาบาลสามารถส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ได้ที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 15 แห่งทั่วประเทศ

โฆษณาขายสินค้ากัญชา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ผจก.

- กรณีชมรมแพทย์ชนบทเผยแพร่ภาพจากสื่อออนไลน์เกี่ยวกับการขายช่อดอกกัญชาผ่านเฟซบุ๊ก ขัดกับประกาศ สร. โดยในภาพโฆษณาดังกล่าวขึ้นตรา ม.ขอนแก่น ล่าสุด ม.ขอนแก่น ชี้แจงว่าเป็นการแอบอ้างและเป็นข่าวปลอม ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

เศรษฐกิจกัญชง-กัญชา


สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ผจก., เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ผจก., บางกอกทูเดย์, สยามรัฐ)

- นายทศพร นิลกำแหง นายกสมาคมสหอุตสาหกรรมพืชกัญชงและกัญชา เผย กก.สมาคมฯ ได้เข้าพบนายอนุทิน เพื่อหารือการดำเนินงานของสมาคมเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลในหมู่สมาชิก ทั้งด้านข้อกำหนด ข้าวสาร และข้อมูลอื่น ๆ ที่มีประโยชน์กับอุตสาหกรรมพืชกัญชงและกัญชาเพื่อผลักดันเป็นพืชเศรษฐกิจ รวมถึงแนวทางรับมือการเปิดเสรีนำเข้าในปี 2569 ด้วย

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. กล่าวว่า สร.ทำทุกอย่างรอบคอบ ดำเนินการมาอย่างถูกต้อง ปลอดภัยมาแล้วออกประกาศมาควบคุม พ.ร.บ.ยังไม่ผ่านก็มีประกาศรองรับ ที่เป็นห่วงกันคือเรื่องของการเมือง แต่ไม่มีปัญหา ขอยืนยันว่า พ.ร.บ.กัญชา อาจทำให้ไม่สบายใจแต่มั่นใจว่าทำถูกกฎหมาย ส่วนเรื่องที่กำลังมาเป็นยาเสพติด กก.ป.ป.ส.บอกว่าไม่ได้

- นายมานะ หวายทิพย์ กรรมการศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรไทยหนองสรวง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา ระบุ การดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพืชกัญชาประสบปัญหาอุปสรรคในสถานะสัญญาภาค โดยเฉพาะช่อดอกที่เป็นส่วนสำคัญและมีมูลค่าสูงสุดของกัญชา สถานการณ์เดินไม่สุดทั้ง ๆ ที่ภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษาและหน่วยงานสาธารณสุขให้การรับรองดำเนินการตาม

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ขั้นตอนมาตลอด ขณะนี้ก็ถูกจำกัดออกช่อดอกหรือถึงปลายทางของกระบวนการปลูก แต่กฎหมายไม่ชัดเจน โดยเฉพาะหน่วยงาน ออย. ยังไม่ออกใบอนุญาตให้ส่งไปจำหน่ายให้กับเอกชนผลิตเป็นยา ขอให้รัฐบาลและหน่วยงานช่วยเหลือเยียวยา</p>	
<p> โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p>	
<p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1.สถานการณ์โควิด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, แนวหน้า, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ข่าวสด, มติชน, สยามรัฐ, บางกอกโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, แนวหน้า, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ข่าวสด, มติชน, สยามรัฐ, workpointtoday, thebangkokinsight, hfocus, sonthitalk, mcot)</p> <p>-กรมควบคุมโรครายงานจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด 19 รอบสัปดาห์ วันที่ 20-26 พ.ย. 2565 พบแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น มีผู้ป่วยรายใหม่เข้ารับรักษาในรพ. 4,914 ราย เฉลี่ยวันละ 702 ราย เทียบกับช่วงสัปดาห์ก่อนหน้าตั้งแต่วันที่ 13 - 19 พ.ย. 2565 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3,957 คน เฉลี่ยวันละ 565 คน ผู้ป่วยปอดอักเสบ 553 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 319 ราย ผู้เสียชีวิต 74 ราย เฉลี่ยวันละ 10 ราย เทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้าที่เสียชีวิตรวม 69 คน เฉลี่ยวันละ 9 คน นับตั้งแต่ 1 ม.ค. 2565 หายป่วยสะสม 2,483,809 ราย เสียชีวิตสะสม 11,482 ราย</p> <p>-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวว่า นายกฯ เน้นย้ำเรื่องการฉีดวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้น ได้หารือกับ ปลัด สธ. ว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะประกาศนโยบายว่า คนไทยทุกคนต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อยคนละ 4 เข็ม ซึ่งปลัด สธ.นำ ข้อมูลการแพทย์มายืนยันว่าทำได้ จึงขอให้ประชาชนไปรับวัคซีนที่ รพ. ใกล้บ้านได้ตั้งแต่ในรพ.สธ. หากจะรับวัคซีนชนิดใดให้แจ้งแพทย์ แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าขณะนั้นมีวัคซีนชนิดใดให้บริการบ้าง ทั้งนี้ ข้อมูลการแพทย์ชี้ชัดว่า การรับวัคซีนเข็มกระตุ้นไม่ว่า ยี่ห้อ เช่น ไฟเซอร์ หรือแอสตราเซนเนกา มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกัน</p> <p>-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวว่า ช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา พบการระบาดเพิ่มในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดท่องเที่ยวภาคตะวันออกและภาคใต้ ซึ่งเป็นไปตามการคาดการณ์ ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เสียชีวิตที่ผ่านมา พบเป็นการติดเชื้อครั้งแรก ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัวเรื้อรัง ปัจจัยเสี่ยงสำคัญคือ ไม่ได้รับวัคซีนหรือรับ วัคซีนไม่ครบ หรือได้รับเข็มสุดท้ายนานเกินกว่า 3 เดือน พร้อมย้ำว่า วัคซีนโควิดเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยลดการเสียชีวิตได้ หาก ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเลยขอให้รีบมาฉีด และหากฉีดกระตุ้นเข็มสุดท้ายนานเกิน 4 เดือนขอให้ไปฉีดเพิ่ม รวมทั้งสั่งการให้รพ. ทั่วประเทศ จัดยาเวชภัณฑ์ไว้ให้เพียงพอ รวมถึงเตรียมเตียงระดับ 2-3 ไว้รองรับผู้ป่วยอาการปานกลางถึงรุนแรง ซึ่งยังมี เพียงพอรองรับสถานการณ์เช่นกัน</p> <p>-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ขณะนี้พบการติดเชื้อโควิด แบบสมอลเวฟ ซึ่งแต่ละ ประเทศเกิดการระบาดของแต่ละสายพันธุ์ที่ต่างกัน ส่วนไทยพบการติดเชื้อในกลุ่มสายพันธุ์ BA.2.75 มากที่สุด คิดเป็น 58% เนื่องจากมีกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวอินเดียเดินทางมาไทยมากขึ้น แต่คาดว่าช่วงปลายปี 2565 ที่เข้าหน้าหนาว จะมีนักท่องเที่ยวชาวยุโรปเข้ามาจำนวนมาก อาจทำให้สายพันธุ์โควิดที่พบเปลี่ยนแปลงไปและอาจพบสายพันธุ์XBB มากขึ้น</p> <p>-นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผอ.กองระบาดวิทยา กล่าวว่า ขณะนี้ต้องเร่งรณรงค์รับวัคซีนให้ครบ 4 เข็ม โดยดำเนินการ 3 อย่างคือ คนที่รับวัคซีนนานเกิน 3 เดือน หรือผ่านการติดเชื้อมาแล้วเกิน 3 เดือน ต้องได้รับวัคซีนเข็ม กระตุ้น ซึ่งรพ. ทุกแห่ง เตรียมจัดเพิ่มพื้นที่ฉีดวัคซีน ทั้งนี้ ปัจจัยความรุนแรงของโรคที่ลดลงจากร่างกายมีภูมิคุ้มกันเพราะ วัคซีน แต่หากระยะห่างของการรับวัคซีนนานเกิน 3 เดือนมีโอกาสที่จะมีอาการรุนแรงได้ ดังนั้น หากเริ่มมีอาการต้องรีบไปพบ แพทย์เพื่อได้รับยาฉีด เช่น รมเดซิเวียร์ หรือแพกซิโลวิด เพราะยากินอาจไม่เพียงพอ พร้อมย้ำว่า ในช่วงหยุดยาวเดือนธ.ค.นี้ ต้องระวังตัว สวมหน้ากากอนามัย งดกิจกรรมเสี่ยง เช่น รับประทานอาหารแบบรวมกลุ่มกับคนที่ได้รับวัคซีนไม่ครบ 4 เข็ม เพื่อไม่ให้ติดเชื้อแล้วรุนแรง</p> <p>2. ความเห็นนักวิชาการ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (springnews, Facebook) เพจ (สรยุทธ สุทัศน์จินดา, ชมรมแพทย์ชนบท)</p> <p>-ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมจุฑา โพสต์ วิเคราะห์สถานการณ์โควิดล่าสุด ลักษณะอาการไม่ใช่แค่เป็นไข้ น้ำมูก เจ็บคอ ไอ แต่ออกลักษณะเฉียบพลัน มีไข้ หนาวเย็น มือเท้าเย็น ความดันตกโดยไม่มีน้ำมูก หรือมีแต่เจ็บคอเล็กน้อยเท่านั้น หรือออกในรูปของอาการซึม ทางระบบสมองหรือระบบหัวใจ ทั้งนี้ ฟาทหลายใจ ยังออกฤทธิ์ครอบคลุมกับไวรัสมากมาย หลายชนิด กินให้เร็ว กินให้ถูกขนาด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ข่าวสด</p> <p>-นพ.ยง ภูวรวรรณ จุฬา โพสต์ จำนวนการติดเชื้อขณะนี้เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะรอบตัวเราจะเห็นคนที่เคยเป็นแล้ว มา เป็นซ้ำอีก จึงไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับ covid 19 ภูมิคุ้มกันหมู่ที่แต่เดิมมุ่งหวังจะลดการระบาดของโรค ไม่เกิดเพราะติดเชื้อ วัคซีนมานานแล้วก็ยังมีโอกาสติดเชื้อซ้ำได้อีก จึงไม่สามารถที่จะหยุดโรค ไม่ให้ระบาดได้</p> <p>3. บรรจุข่าวราชการโควิดรุ่น 2</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัด สธ. กล่าวถึง ความคืบหน้าการบรรจุข้าราชการโควิดรองสอง ว่า ธ.ค.จะนัดหารือกับเลขาธิการ ก.พ. โดยปลัด สธ.ให้โจทย์มาแล้วในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ อย่างไรก็ตาม ตอนนี้อยู่ในกระบวนการตรวจสอบรายชื่อจำนวนกว่า 27,000 รายชื่อทั้งหมดที่ สธ.ส่งไปว่ามีเหตุผลรองรับอะไรบ้าง ซึ่ง สธ.ยืนยันตามเดิมในส่วนที่เคยขอไปก่อนหน้านี้ แต่มีลำดับความสำคัญ ความถูกต้องของข้อมูลให้ละเอียดมากยิ่งขึ้น</p> <p>- นายรัชกี สาริระ เลขาธิการชมรมนักวิชาการสาธารณสุข (ประเทศไทย) กล่าวว่า อยากให้ สธ.ชัดเจนเรื่องบรรจุข้าราชการตั้งใหม่ซึ่งยึดเยื้อมา 2 ปีแล้ว กลุ่มตกหล่น ตกค้างจากรอบที่แล้วก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะได้บรรจุหรือไม่ เช่น กลุ่มชื่อตำแหน่งไม่ตรง หรือคนที่จบปี 2563 เป็นกลุ่มนักวิชาการสาธารณสุขบางส่วนยังไม่ได้บรรจุ ยิ่งหลังมีการถ่ายโอน รพ.สต.ไปท้องถิ่นแล้วมองว่าสามารถเห็นหน้าเรื่องเหล่านี้ได้ ขอให้ สธ.รีบดำเนินการ หากทันปีใหม่จะยิ่งสร้างขวัญกำลังใจ เป็นของขวัญปีใหม่ให้บุคลากร รวมถึงขอให้มีการเรียกประชุมสหวิชาชีพทุกไตรมาส เหมือนที่ปลัด สธ. บอกในการประชุมร่วมกับชมรมวิชาชีพต่างๆเมื่อวันที่ 6 ต.ค. 2565 เพื่อติดตามความคืบหน้าทุกไตรมาส ซึ่งจะครบในเดือนธ.ค.นี้ หากมีการเรียกประชุม ทางชมรมฯ จะขอหารือและยื่นหนังสือติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้ แต่หาก สธ.ไม่เรียกประชุมจะขอรวมตัวไปติดตามความชัดเจนที่กระทรวงสาธารณสุขในเดือน ธ.ค.ต่อไป</p> <p>4.ข่าวเงินประท้วงเลิกถือคาวาน์ สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์)</p> <p>- สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า มีกลุ่มผู้ประท้วงหลายร้อยคนและตำรวจปะทะกันในนครเซี่ยงไฮ้ของจีนเมื่อคืนวันที่ 27 พ.ย.ที่ผ่านมา ประท้วงนโยบายโควิดเป็นศูนย์ของจีนที่ยังคงคุมเข้มในการใช้มาตรการล็อกดาวน์เพื่อสกัดการแพร่ระบาดของโควิด 19 ในประเทศ โดยการออกมาประท้วงของชาวจีนในเมืองต่าง ๆ เกิดขึ้นติดต่อกันเป็นคืนที่ 3 แล้ว ถือเป็นการปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในจีน และยังมีการประท้วงบนท้องถนนในอุ่อฮั่น กวางโจว และเฉิงตู</p>	
 <p>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>การปรับเพิ่มค่าโอที และค่าเวร สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ</p> <p>- นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัด สธ. กล่าวถึง ความคืบหน้าขึ้นค่าตอบแทนโอที 8% และค่าเวรผลัดบ่ายดึกอีก 50% ทุกวิชาชีพ ว่า อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนในส่วนของ สธ.คาดว่าไม่นานไม่เกิน 1 เดือน จากนั้นจะส่งข้อมูลให้กับกรมบัญชีกลางพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป ส่วนข้อห่วงใยเรื่องเงินบำรุงหากอนาคต รพ.มีปัญหาขาดสภาพคล่องนั้น มีกลไกในระดับเขตสุขภาพ จะมีรพ.พี่ รพ.น้อง รพ.ใหญ่ รพ.เล็ก สามารถดูแลเกื้อหนุนประมาณช่วยเหลือกัน ส่วนกรณีเมื่อปรับขึ้นแล้วจะสามารถปรับลดในอนาคตกรณี รพ.เกิดวิกฤตการเงิน มีการคิดละเอียดถี่ถ้วนแล้ว อย่างไรก็ตาม ในการปรับเพิ่มยังมีอำนาจของจังหวัดที่สามารถปรับได้อีก โดยมีฐานให้ไว้ แต่อาจเพิ่มเป็นเท่าครึ่งหรือสองเท่าก็ได้อยู่ที่ความคล่องตัวของจังหวัด</p>	-
<p>โครงการศึกษาคุณภาพน้ำฝนเพื่อการบริโภคกับบริบททางเศรษฐกิจและสังคม สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ</p> <p>- น.พ.สุรธรรมชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงโครงการศึกษาคุณภาพน้ำฝนเพื่อการบริโภคกับบริบททางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการความร่วมมือในการบูรณาการการดำเนินงานการพัฒนาวิชาการและวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านสาธารณสุข ระหว่างกรมอนามัยและกรมอุตุนิยมวิทยา โดยมี บจก. ห้องปฏิบัติการกลางทำหน้าที่ทางห้องปฏิบัติการ โดยประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ถือเป็น 1 ในวาระสำคัญเร่งด่วนในการประชุม “APEC CEO Summit 2022” ที่ผ่านมานี้ เนื่องจากส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหาร รวมถึงน้ำสะอาดเพื่อการบริโภค นำมาซึ่งเป้าหมายเศรษฐกิจ BCG ที่มุ่งเน้นการจัดการปัญหาสภาพภูมิอากาศ การค้าและการลงทุนที่ยั่งยืน การบริหารจัดการทรัพยากรยั่งยืน และการลดและจัดการของเสียอย่างยั่งยืน</p>	-
<p>ร่วมใจเชียร์สู่การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ Specialised Expo สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมือง</p> <p>- เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ทางคณะกรรมการองค์การนิทรรศการนานาชาติ ได้ประกาศผลอย่างเป็นทางการว่า ประเทศไทยและอีก 4 ประเทศคู่แข่ง ผ่านการพิจารณาความพร้อมขั้นแรกในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialised Expo 2027/2028 หลังจากนั้นผู้สมัครแต่ละประเทศจะต้องนำเสนอวิสัยทัศน์ของประเทศตนเอง ณ ที่ประชุมใหญ่ องค์การนิทรรศการนานาชาติ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นี้</p>	-
<p>ภาวะตัวเย็นเกิน สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์thaipbs</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เตือนช่วงหน้าหนาวอาจเกิดภาวะตัวเย็นเกิน เป็นภาวะที่ร่างกายมีอุณหภูมิลดต่ำเกิน จากการสัมผัสถูกความหนาวเย็นระยะเวลาสั้น เสี่ยงหัวใจและสมองทำงานผิดปกติ เป็นอันตรายถึงเสียชีวิต แนะนำหลีกเลี่ยงแช่น้ำหรือสวมเสื้อผ้าเปียกชื้น และเลี่ยงสัมผัสอากาศหนาว</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>การยื่นต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ผจก., ไทยรัฐ, thebangkokinsight, thailandplus)</p> <p>- นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. และโรงพยาบาลเอกชนและคลินิก เตรียมพร้อมยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ และดำเนินการสถานพยาบาลก่อนสิ้นปี 2565 หากพ้นกำหนดต่ออายุจะถือว่าสิ้นสภาพกลายเป็นสถานพยาบาลเถื่อน มีโทษทั้งจำ ทั้งปรับ ทั้งนี้ ผู้ประกอบกิจการหรือผู้ดำเนินการสถานพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพฯ สามารถยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตฯ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ กรม สบส. โทรศัพท์ 02 193 7000 ในส่วนภูมิภาคติดต่อได้ที่สสจ.ในพื้นที่ ในวันและเวลาราชการ</p>	
<p>บุกจับหมอเถื่อนย่านรามอินทรา</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์(มติชน newtv.ch7)</p> <p>- นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. เปิดเผยว่า ได้รับเบาะแสจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปคบ. ว่ามีหมอเถื่อนรายหนึ่งแอบอ้างว่าตนเป็นแพทย์และลักลอบให้บริการเสริมความงามแก่ประชาชนในคลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่ง ย่านรามอินทรา จึงให้พนักงานเจ้าหน้าที่กองกฎหมาย ประสานงานกับตำรวจ บก.ปคบ. และพนักงานเจ้าหน้าที่ อย. นำหมายศาลเข้าตรวจสอบคลินิกดังกล่าว พบมีการขึ้นทะเบียนและขออนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่กลับเปิดให้บริการฉีดสารเสริมความงามนอกเวลาที่ขออนุญาต และเมื่อขยายผลตรวจสอบถึงตัวแพทย์ผู้ให้บริการ ซึ่งเป็นหญิงอายุ 36 ปี กลับพบว่า จบการศึกษาในระดับ ปวช. ไม่มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม อีกทั้ง หมอเถื่อนรายนี้ มิได้ประจำที่คลินิก แต่เดินทางมาจากต่างจังหวัดมาให้บริการฉีดสารเสริมความงามโดยเฉพาะ จึงแจ้งข้อหาแก่ผู้กระทำผิด ตาม พ.ร.บ. สถานพยาบาล พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม และ พ.ร.บ.ยา ทั้งหมด 5 กระทั่ง สบส.จะออกคำสั่งปิดสถานพยาบาลชั่วคราวเป็นระยะเวลา 30 วัน พร้อมเรียกผู้ประกอบกิจการ และแพทย์ผู้ดำเนินการสถานพยาบาล มาให้ถ้อยคำเพิ่มเติม</p> <p>- ด้าน นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดี สบส. กล่าวว่า กรณีนี้ผู้ดำเนินการสถานพยาบาลก็จะต้องถูกดำเนินคดีในความผิดตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 ด้วย ฐานปล่อยปละละเลยให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่ผู้ประกอบวิชาชีพทำการประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และผู้อนุญาต อาจจะมีคำสั่งทางปกครองให้ปิดสถานพยาบาลเป็นการชั่วคราว หรืออาจถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล จึงขอกำชับให้ผู้ดำเนินการสถานพยาบาลทุกแห่ง ระมัดระวัง เพราะหากตรวจพบหมอเถื่อนในสถานพยาบาลใด ผู้ดำเนินการสถานพยาบาลก็อาจถูกเสาะความรับผิดชอบได้ และจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเช่นเดียวกัน</p>	-
<p>รถตรวจวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมองเคลื่อนที่</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>- นพ.วีรุจ ภูมิ อิมสาราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยการมีรถตรวจวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมองเคลื่อนที่ (Mobile Stroke Unit) ของสถาบันประสาทวิทยา ออกไปให้บริการนอกสถานที่ทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงการตรวจ วินิจฉัย รักษาเบื้องต้นและได้รับยาโดยเร็วที่สุด เพราะเวลาทองสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเป็นสิ่งสำคัญ ต้องได้รับยาละลายลิ่มเลือดภายใน 4 ชั่วโมงครึ่ง แต่สภาพเมืองกรุงที่รถติดกว่าผู้ป่วยจะฝ่าจราจรถึงรพ.อาจช้าเกินไป</p>	-
<p>กมธ.สร. ชี้บังคับส่งเสริมสุขภาพ สบสช. ส่อผิดกฎหมาย</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, สำนักข่าวอิศรา)</p> <p>- นพ.เอกภพ เพียรพิเศษ ส.ส.เชียงใหม่ กรรมการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า ได้เชิญทางสำนักงานงบประมาณ และ สบสช. เข้าร่วมพิจารณาการใช้งบประมาณส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค โดยให้สิทธิรักษาพยาบาลของข้าราชการและผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม โดยที่ไม่ได้มีการดำเนินการตามข้อกำหนดและอาจมีประเด็นข้อทุจริตด้วย ขณะนี้มีความพยายามกดดันให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สร. ลงนามอนุมัติงบประมาณปี 2565 โดยให้รวมไปกับงบประมาณก้อนใหญ่ของ สบสช. ทั้งที่ยังมีปัญหาเรื่องข้อกำหนดและทางปฏิบัติที่น่าคนซึ่งไม่ได้อยู่ในระบบบัตรทองมาใช้สิทธิเป็นส่วนใหญ่ ทั้งที่ข้อกำหนดระบุชัดเจนว่าทำไม่ได้ ต้องแก้ไขปัญหาลูกต้องก่อน โดยการเสนอเรื่องให้ ครม. แก้ไขถ้อยคำและออกพระราชกฤษฎีกา</p>	-
<p>หนองแวมฝุ่น PM2.5 สูง</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (แนวหน้า, สยามรัฐ)</p> <p>- นางมณีวรรณ ศรีสวัสดิ์ ผอ.สำนักงานเขตหนองแวม เปิดถึงสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่เขตหนองแวม ว่า มีความกังวลและหนักใจเกี่ยวกับค่าฝุ่นในพื้นที่ที่สูงกว่าเขตอื่น เนื่องจากเขตหนองแวมอยู่ติดกับ จ.สมุทรสาครและนครปฐม ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงมีรถบรรทุกและรถขนส่งสินค้าวิ่งเข้า-ออก ถนนเพชรเกษมในพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งสาเหตุ PM2.5 ส่วนใหญ่เกิดจากเครื่องยนต์ดีเซลที่มีการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ จึงประสานขอความร่วมมือเทศบาลสวนหลวง จ.สมุทรสาคร และเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม จ.นครปฐม เพื่อช่วยกันยับยั้งฝุ่นจากโรงงานต่าง ๆ รวมถึงการตรวจรถที่วิ่งผ่านถนนเพชรเกษม พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขับรถหมั่นตรวจเครื่องยนต์ให้พร้อมใช้งาน ไม่ปล่อยมลพิษเกินมาตรฐานกำหนด</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ใช้ชื่อ "เอมพอกซ์" แทนฝีดาษลิง</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, mcot)</p> <p>- องค์การอนามัยโลก (WHO) ออกแถลงการณ์เรื่องการใช้ชื่อเอมพอกซ์ (Mpox) แทนชื่อมังกีพอกซ์ (Monkeypox) หมายถึงโรคฝีดาษลิงหรือฝีดาษวานร ทั้งนี้ WHO วางแผนใช้ทั้งสองชื่อควบคู่กันไปเป็นเวลา 1 ปี โดยระหว่างนี้จะทยอยลดการใช้ชื่อมังกีพอกซ์หรือฝีดาษลิง โดยให้เหตุผลว่าการนำสัตว์ออกจากชื่อของโรคเป็นการลดการเลือกปฏิบัติ และจะเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนเพิ่มความใส่ใจต่อโรคฝีดาษลิงมากขึ้น</p>	-